

*

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Số 08-HD/BTGTU

HỘI ĐỒNG BAN TUYÊN GIÁO	
ĐẾN	
GIỮ	NGÀY 04/11/20
CHUYÊN	

HƯỚNG DẪN

Triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 159-HD/BTGTU ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Kết luận số 76-KL/TW); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện như sau:

I- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 76-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Công văn số 3722-CV/TU ngày 16/7/2020 thực hiện Kết luận số 76-KL/TW. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

2- Đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành với lộ trình, tiến độ cụ thể.

3- Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ theo lộ trình: Năm 2023, tiến hành tổng kết Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 28/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cuối, việc tang, lễ hội. Năm 2024, 2025 tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 76 -KL/TW.

4- Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ; đưa việc triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Công văn số 3722-CV/TU ngày 16/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và nội dung văn bản này. Tập trung xây dựng các nhóm giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, đơn vị.

2- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

2.1- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động xã hội đối với những chương trình, đề án đang triển khai về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh để tiếp tục đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật. Khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

2.2- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chú trọng thực hiện công tác giáo dục, thẩm mỹ; nâng cao ý thức công dân cho học sinh, sinh viên về tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển văn hóa, nghệ thuật của dân tộc. Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ; xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”, rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

2.3- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác quản lý báo chí; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại, nhất là trên môi trường Internet.

2.4- Các cơ quan báo chí của tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa và con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trái với thuần

phong, mỹ tục của dân tộc.

2.5- Sở Ngoại vụ: Tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật có chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để giới thiệu, quảng bá ra nước ngoài.

2.6- Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển đội ngũ khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Rà soát những nội dung không còn phù hợp trong thực thi các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp lần thứ tư.

2.7- Sở Nội vụ: Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là với đội ngũ những người làm công tác văn hóa - văn nghệ. Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

2.8- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi, hưởng thụ văn hóa; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như cơ chế đặc thù dành cho văn nghệ sĩ căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh.

2.9- Sở Giao thông vận tải: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải; Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án, dự án khác, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng một nền giao thông hiện đại, văn minh, an toàn và thân thiện.

2.10- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đánh giá hiệu quả và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn, ứng xử đúng đắn với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

2.11- Sở Công thương: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong phát triển kinh tế; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

2.12- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư cho các danh mục về văn hóa, con người Tuyên Quang.

2.13- Sở Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; đồng

thời, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và phong cách thái độ của cán bộ nhân viên y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

2.14- Sở Xây dựng: Tăng cường chỉ đạo quản lý, phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn; rà soát, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng công trình văn hóa, kiến trúc, chú trọng thể hiện bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trong các công trình xây dựng, kiến trúc mới.

2.15- Sở Tư pháp: Lãnh đạo việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các văn bản liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

2.16- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung được nêu trong Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Chủ động tham mưu cho cấp ủy những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của tỉnh.

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào. Tỉnh đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, rèn luyện các kỹ năng cần thiết; thường xuyên phát động phong trào tập luyện thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ quần chúng cho thanh thiếu niên.

Đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh báo cáo kết quả quán triệt, triển khai Kết luận số 76-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ hằng năm (*trước ngày 5/12*) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- ĐU trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh,
- Lãnh đạo ban,
- Phòng Khoa giáo,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

B/c

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Đỗ Hồng Thanh